

# กยท.ผลิตหุ่นยางฝึกช่วยชีวิตแจก100ตัว

## ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยางเปิดเผยว่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กยท.ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการผลิตหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) โดยมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนคนไทยให้มีอายุยืนยาว และลดจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตจิตใจและสังคมที่ดีต่อไปในประเทศไทย

**“กยท.ใช้วัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ของสถาบันเกษตรกรมาแปรรูปผลิตเป็นหุ่นยางพารา เพื่อ สำหรับใช้ฝึกปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องวิธีการทำ CPR ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า จะช่วยลดเสียชีวิตคนในหน้าที่สำคัญนั้นสำเร็จเป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งขณะนี้กยท.ได้สนับสนุนหุ่นยางพารา**

**เพื่อฝึกช่วยชีวิตไปให้หลายหน่วยงานแล้ว อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน มูลนิธิต่างๆ กรมราชทัณฑ์ องค์การสะพานปลา เป็นต้น”** นางณพรัตน์ กล่าว

สำหรับลักษณะเด่นของหุ่นยางพารา คือ มีรูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ทุกประการ รากาถูกกว่าหุ่นฝึกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหลายเท่าตัว อายุการใช้งานยาวนานเพราะทำจากยางพารา 100% ผู้ฝึกที่ได้ทำ CPR กับหุ่นเสมือนจริงจะเกิดความชำนาญมากกว่า นอกจากนี้ในอนาคตจะพัฒนาระบบตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับการฝึกทำถูกต้องหรือไม่อย่างไร โดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล พร้อมทั้งจะพัฒนาให้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาต่อยอดหุ่นยางพาราต่อไป

“หน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ หรือสถานศึกษาด้านการพยาบาลที่มีการเรียนการสอนปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากสนใจขอรับหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต ติดต่อขอรับได้ที่ กยท. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 291” รองผู้ว่าฯ กยท. กล่าวเชิญชวน